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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2561 
บริษทั ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

 
บริษทั ไทยออยล  ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2561 

เม่ือวนัพุธท่ี 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. ทศพร ศิริสมัพนัธ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
2) นางสาวจุฬารัตน ์สุธีธร กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3) นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4) พลเอก ธนาคาร เกิดในมงคล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  /  

   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
5) พลอากาศเอก สุทธิพงษ ์อินทรียงค ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาค่าตอบแทน 

6) นางนิธิมา เทพวนงักรู กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
  กรรมการบริหารความเส่ียง  

7) พลตาํรวจเอก เอก องัสนานนท ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
8) นายยงยทุธ จนัทรโรทยั กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
9) นายนพดล ป่ินสุภา กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

10) นางศรีวรรณ เอ่ียมรุ่งโรจน ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
11) นายเจน นาํชยัศิริ กรรมการอิสระ 
12) นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระ 
13) นายสุชาลี สุมามาลย ์ กรรมการ 
14) นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง /  

   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ  
   เลขานุการคณะกรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี- 

ผู้สอบบญัชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) นายวยัวฒัน ์กอสมานชยักิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333  
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ทีป่รึกษากฎหมายอสิระทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต ์ ทนายความหุน้ส่วนอาวโุส  

 บริษทั วีระวงค ์ชินวฒัน ์และพาร์ทเนอร์ส จาํกดั 
2) นางสาวคูณณิชา ศรีมนเทียร ทนายความ บริษทั วีระวงค ์ชินวฒัน ์และพาร์ทเนอร์ส จาํกดั 

ผู้บริหารระดบัสูงทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) นายบณัฑิต ธรรมประจาํจิต รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส - ดา้นการกลัน่และปิโตรเคมี 
2) นายฉตัรฐาพงศ ์วงัธนากร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นการพาณิชยอ์งคก์ร  
3) นายชวลิต ทิพพาวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นบริหารศกัยภาพองคก์ร 
4) นางสาวภทัรลดา สง่าแสง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นการเงินและบญัชี  
5) นายสุรชยั แสงสาํราญ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นประสิทธิภาพการผลิต 
6) นายพงษพ์นัธุ์ อมรวิวฒัน ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นกลยทุธ์องคก์ร 
7) นายวิโรจน ์มีนะพนัธ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นกาํกบักิจการองคก์ร 

ก่อนเร่ิมการประชุม มีการนําเสนอวีดิทศัน์ (VDO) เก่ียวกับมาตรการและระบบรักษาความ
ปลอดภยักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของหอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

เร่ิมการประชุม เวลา 09.30 น. 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ ทาํหน้าท่ีประธานท่ีประชุม 
(“ประธานฯ”) กล่าวแนะนาํกรรมการ ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการ
บริษทัฯ ตามดว้ยการแนะนาํผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระต่อท่ีประชุม 
ก่อนเปิดการประชุม 

จากนั้น ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ มีหุ้นสามญัทั้งหมดจาํนวน 2,040,027,873 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึงเป็นทุนจดทะเบียนท่ีไดช้าํระแลว้ทั้งส้ิน 20,400,278,730 บาท และไดแ้จ้ง
จาํนวนผูเ้ขา้ประชุมขณะเปิดประชุม ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 594 คน และผูรั้บมอบฉนัทะ 
จาํนวน 1,368 คน รวมทั้ งส้ิน 1,962 คน นับรวมจาํนวนหุ้นได้ 1,423,351,954 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7712 ของ
จาํนวนหุ้นทั้งหมด ซ่ึงเกินกว่า 680,009,291 หุ้น หรือหน่ึงในสาม (1 / 3) ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุม
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 35 ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ท่ีไดบ้อกกล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561  

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดาํเนินการประชุม 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และเพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดงัน้ี  

 ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 37 กาํหนดวา่ การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หน่ึง
หุ้นมีหน่ึงเสียง และผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
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 สาํหรับการลงคะแนนเสียงในหอ้งประชุม ประธานฯ กาํหนดหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี ในการลงมติใน
แต่ละวาระ ประธานฯ จะถามท่ีประชุมเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงเท่านั้น ถา้ไม่มี
ท่านใดออกเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัใน
วาระดงักล่าว หากมีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ยหรือตอ้งการงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนท่ีไดรั้บมา โดยทาํเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีประสงคจ์ะลงคะแนน หากมีการแกไ้ข
ใดๆ กรุณาลงลายมือช่ือกาํกบั และยกมือข้ึน เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนนดงักล่าว  
มารวมคะแนนท่ีหน่วยรวมคะแนนกลาง เพื่อประกาศผลลงมติในวาระนั้นๆ 

 กรณีวาระท่ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ 
จะไม่นาํบตัรลงคะแนนท่ีงดออกเสียงและบตัรเสียมานบัเป็นฐานคะแนนเสียง สําหรับกรณี
วาระท่ีใชค้ะแนนเสียงสองในสามและใชค้ะแนนเสียงสามในส่ีของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ จะนาํบตัรลงคะแนนท่ีงดออกเสียงและบตัรเสียมานบัรวม
เป็นฐานคะแนนเสียงดว้ย 

 เน่ืองจากมีการทยอยลงทะเบียนและการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ 
ดังนั้ น จํานวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงและอาจไม่เท่ากนั 

 บริษทัฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยในทุกวาระเม่ือการประชุมเสร็จส้ิน 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั้งน้ี การลงคะแนนเสียงในการประชุม
เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนจาก
ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทั้งหมดเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะประสงคแ์สดงความคิดเห็นหรือซักถามเพ่ิมเติมในแต่ละ
ระเบียบวาระ ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้โดยแจง้ช่ือ - นามสกุลและระบุ
ดว้ยว่าเป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ แลว้จึงถามคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อใหก้าร
บนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น  

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีคาํถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่ขอใหน้าํไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอให้ผูถื้อหุ้นให้
ความเห็นหรือสอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ี
ซํ้ ากัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอให้ผูถื้อหุ้นให้ความร่วมมือ
เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีกาํหนด  

 กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาองักฤษ บริษทัฯ 
ไดจ้ดัเตรียมเจา้หน้าท่ีสําหรับแปลคาํถามเป็นภาษาไทย โดยกรรมการและผูบ้ริหารจะตอบ
คาํถามเป็นภาษาไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไดเ้ขา้ใจทัว่กนั โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
จะแปลคาํตอบเป็นภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสอบถามไดเ้ขา้ใจดว้ย 
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 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 7 
เมษายน 2560 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 21 เมษายน 2560 พร้อมทั้งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ทุกรายทางไปรษณีย ์ตั้งแต่วนัท่ี 28 เมษายน 2560 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ตรวจทานความถูกตอ้งหรือ
แกไ้ขรายงานการประชุมภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาแลว้ 
ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดคดัคา้น มีเพียงการขอแกไ้ขรายงานการประชุมเก่ียวกบัขอ้ความ
ท่ีผูถื้อหุ้นเป็นผูซ้ักถาม ซ่ึงบริษทัฯ ได้ดําเนินการแก้ไขและนําส่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 

ในการประชุมคร้ังน้ี นางสาวคูณณิชา ศรีมนเทียร ทนายความจากบริษทั วีระวงค ์ชินวฒัน์ และ
พาร์ทเนอร์ส จาํกดั ทาํหนา้ท่ีสักขีพยานการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง และนายก่อเกียรติ พุธวฒันะ ผูรั้บมอบ
ฉันทะ อาสาเป็นตวัแทนผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม ทาํหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง ต่อมา ประธานฯไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง โดยขอให้แจง้ช่ือ - นามสกุล ก่อนถามคาํถาม 
แต่ไม่มีขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองน้ี จึงดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงนิสําหรับปี 

ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  

ประธานฯ รายงานวตัถุประสงค์และเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 112 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 41 กาํหนดให้บริษทัฯ 
ตอ้งจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี และจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมติั   

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 รวมทั้งจดัให้
มีการทาํงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแลว้ ตามท่ี
แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และเพื่อให้
ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 โดยครบถว้นและเขา้ใจได้ง่าย จึงขอ
นาํเสนอรายละเอียดในรูปแบบวีดิทศัน ์(VDO) ความยาวประมาณ 8 นาที โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

ในปี 2560 อุตสาหกรรมการกลัน่ไดรั้บปัจจยัสนับสนุนจากความตอ้งการใช้นํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ี
ปรับเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากราคานํ้ ามนัขายปลีกท่ียงัคงทรงตวัอยู่ในระดบัตํ่า สภาพเศรษฐกิจท่ีข้ึน และการขยายตวั
ของภาคการท่องเท่ียว ขณะท่ีอุปทานตึงตวั เน่ืองจากการเปิดดาํเนินการล่าชา้กว่าแผนท่ีวางไวข้องโรงกลัน่แห่งใหม่ 
และการปิดซ่อมบาํรุงฉุกเฉินของโรงกลัน่นํ้ ามนัจากอุบติัภยัและภยัธรรมชาติ ธุรกิจนํ้ ามนัหล่อล่ืนพื้นฐานและยาง
มะตอยปรับตวัดีข้ึน เน่ืองจากอุปทานปรับลดลง เช่นเดียวกบั ธุรกิจสารทาํละลายท่ีปรับตวัดีข้ึนตามราคานํ้ ามนัดิบ 
ในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมีอ่อนตวัลงจากอุปทานของโรงกลัน่แห่งใหม่ในประเทศอินเดีย ธุรกิจผลิตสาร LAB มี
ส่วนต่างระหว่างราคาสาร LAB กบัสารตั้งตน้ในระดบัตํ่า เน่ืองจากผูน้าํเขา้สาร LAB ชะลอการสั่งซ้ือสินคา้ และ
ธุรกิจเรือขนส่งผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปมีค่าขนส่งท่ีทรงตวัอยูใ่นระดบัตํ่า เน่ืองจากภาวะอุปทานลน้ตลาด 
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ภายใตภ้าวะอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลง บริษทัฯ ไดว้างรากฐานเพื่อความเขม้แขง็และการเตรียม
ความพร้อมสาํหรับทุกโอกาสทางธุรกิจดว้ยความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายในการขบัเคล่ือน
องคก์รสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบติังานตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนถึงการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ส่งผลใหบ้ริษทัฯ 
สามารถเก็บเก่ียวประโยชน์จากสภาพตลาดท่ีเอ้ืออาํนวยไดอ้ย่างเต็มท่ี นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีการร่วมมือกบั
พนัธมิตรในการขยายโอกาสทางธุรกิจ ทั้งยงัมีมาตรการควบคุมค่าใชจ่้ายการดาํเนินงาน ส่งผลใหส้ามารถเพิ่มมูลค่า
กาํไรรวมกนัไดก้ว่า 5,500 ลา้นบาท เป็นผลให้ในปี 2560 มีกาํไรสุทธิสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 24,856 ลา้นบาท 
และยงัคงมีสถานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มไทยออยลมี์สินทรัพยร์วม 228,108 
ลา้นบาท มีหน้ีสิน 100,960 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้ 127,148 ลา้นบาท 

นอกจากความสําเร็จในดา้นผลการดาํเนินงานแลว้ บริษทัฯ ยงัมีโครงการท่ีดาํเนินการแลว้เสร็จ 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง เช่น โครงการขยายสถานีจ่ายนํ้ามนัทางรถ โครงการขยายขีดความสามารถ
ในการจ่ายผลิตภณัฑพ์าราไซลีนทางเรือ เป็นตน้ รวมถึงมีการนาํนวตักรรมจากการวิจยัและพฒันามาต่อยอดใหเ้กิด
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์และนาํเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชเ้พิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานและยกระดบัการใหบ้ริการ
ลูกคา้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัมีโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ ไดแ้ก่ โครงการขยายท่าเรือ โครงการก่อสร้างถงัเก็บ
นํ้ามนัดิบ โครงการกลุ่มอาคารโรงกลัน่ศรีราชา โครงการพลงังานสะอาด เป็นตน้ 

ในปี 2560 กลุ่มไทยออยลป์ระสบความสาํเร็จเป็นอยา่งสูงทั้งในดา้นผลการดาํเนินงานท่ีโดดเด่น 
ความคืบหนา้ในการดาํเนินการโครงการลงทุนต่างๆ เพื่อวางรากฐานการเติบโต และเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขนัในอนาคต ดว้ยการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม จนไดรั้บการยอมรับจากองคก์รและสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงต่างๆทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล โดยบริษทัฯ 
ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices ซ่ึงเป็นดชันีวดัความยัง่ยนืระดบัโลก ประจาํปี 2560 
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 และยงัคงไดรั้บคะแนนประเมินสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานเป็นปีท่ี 4 ติดต่อกนั 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

 นายวชิา โชคพงษ์พนัธ์ุ - ผู้ถอืหุ้น สอบถามและแสดงความเห็นดงัน้ี 
1) ขอช่ืนชมท่ีบริษทัฯ เลือกสถานท่ีในการจัดงานประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ได้

เหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุน้ 
2) บริษทัฯ สามารถดาํเนินการปรับลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par value) ของบริษทัฯ เช่นเดียวกบัท่ี

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินการไดห้รือไม่ 

ประธานฯ  กล่าวขอบคุณท่ีช่ืนชมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และมอบหมายให้นายอธิคมฯ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายอธิคมฯ  ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ยงัไม่มีนโยบายเพิ่มปริมาณหุน้ในตลาดในระยะเวลาอนัใกล ้เน่ืองจากพิจารณา
วา่ราคาหุน้ของบริษทัฯ ณ ขณะน้ีถือเป็นระดบัราคาท่ีเหมาะสม  
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 นายดเิรก คุณวุฒวิานิช - ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัน้ี 
จากแนวโน้มกระแส ปริมาณการใช้รถไฟฟ้า (Electrical Vehicle) ท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน บริษทัฯ ใน

ฐานะท่ีมีรายไดส่้วนใหญ่จากการกลัน่นํ้ ามนั มีการเตรียมการเพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลงดงักล่าวอยา่งไร 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายอธิคมฯ  ช้ีแจงว่า แนวโน้มการใช้รถไฟฟ้า (Electrical Vehicle) ยงัคงต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควร
สําหรับการเตรียมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดย บริษทัฯ วิเคราะห์ว่า 
นํ้ ามนัเบนซินจะเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม คาดว่า เทคโนโลยีของพลงังานไฟฟ้าจะ
ไม่สามารถทดแทนนํ้ ามนัอากาศยานสาํหรับการเดินทางทางอากาศและนํ้ ามนัดีเซลสาํหรับการเดินเรือขนส่งได ้ซ่ึง
บริษทัฯ ไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวมาวางแผนเพ่ือเตรียมการปรับสัดส่วนการผลิตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาด  
นอกจากนั้น เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต บริษทัฯ ยงัมุ่งเนน้ให้ความสําคญักบัเพ่ิมสัดส่วนกาํไรจาก
ธุรกิจอ่ืนดว้ย เช่น ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้า และการผลิตผลิตภณัฑพ์ิเศษ (Specialty) เป็นตน้ 
 

 นายจิรพนัธ์ บวับูชา - ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัน้ี 
1) อา้งถึงรายงานประจาํปี 2560 หนา้ 14 ซ่ึงระบุว่า คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะต่างๆ เก่ียวกบัแผนพฒันาดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และ
การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญัในการพฒันาแนวปฏิบติัตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองนั้น จึงขอสอบถามว่า คณะกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้งเก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญัในการพฒันา
แนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

2) อา้งถึงรายงานประจาํปี 2560 หนา้ 118 ซ่ึงระบุว่า บริษทัฯ มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีอยา่งรวดเร็วในการใชพ้ลงังานทางเลือกทดแทนนํ้ ามนั โดยบริษทัฯ มีแนวทางการบริหารความเส่ียง
เพื่อเพิ่มความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดว้ยการแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ เช่น การผลิตผลิตภณัฑพ์ิเศษ 
(Specialty) และธุรกิจใหม่ (New S - Curve Business) ขอให้อธิบายในประเด็นดงักล่าวเพิ่มเติม 

3) อา้งถึงรายงานประจาํปี 2560 หนา้ 235 เร่ือง เงินลงทุนอื่น ขอสอบถามว่า การลงทุนใน
กองทุนส่วนบุคคลนั้น บริษทัฯ มีการลงทุนเฉพาะในตราสารหน้ีใช่หรือไม่ ผลตอบแทนการลงทุนดงักล่าวในปี 
2560 คิดเป็นร้อยละเท่าไร และมีการกาํหนดผลตอบแทนขั้นตํ่าไวห้รือไม่ 

4) อา้งถึงรายงานประจาํปี 2560 หนา้ 288 เหตุใดค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษีจึงปรับเพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนหนา้จาํนวน 111 ลา้นบาท และภายใตค่้าใชจ่้ายดงักล่าว มีค่าใชจ่้ายรับรองและค่าใชจ่้ายสําหรับของขวญับา้ง
หรือไม่ 

ประธานฯ  ช้ีแจงว่า การกาํกบัดูแลกิจการถือเป็นนโยบายท่ีสําคญัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายกบัองคก์รท่ีรณรงคก์ารต่อตา้นคอร์รัปชัน่หลายแห่ง ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการเป็น
องคก์รท่ีมีการดาํเนินงานท่ีโปร่งใส 
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   สําหรับประเด็นคาํถามอ่ืนๆ นั้น ขอมอบหมายให้พลตาํรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธาน
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ
นางสาวภทัรลดา สง่าแสง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นการเงินและบญัชี ช้ีแจงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  

พลตาํรวเอก เอกฯ ช้ีแจงว่า คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการยึดมัน่และมีนโยบายท่ีจะวางแนวทางในการบริหาร
จดัการของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลมาโดยตลอด และสาํหรับการดาํเนินการเพื่อต่อตา้นการทุจริต
นั้น บริษทัฯ ได้ปฏิบติัตามแนวทางและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยได้จัดทาํคู่มือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรางวลัและผ่านเกณฑก์ารประเมินของสถาบนัต่างๆ เป็นการรับรองถึง
ประสิทธิภาพในการดาํเนินการเพื่อต่อตา้นการทุจริต นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดริ้เร่ิมใหมี้การแต่งตั้งผูส้งัเกตการณ์
อิสระในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งรายใหญ่ เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลในการดาํเนินงาน ซ่ึงผูส้ังเกตการณ์อิสระได้
ใหข้อ้มูลหรือขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชนต่์อการบริหารจดัการและดาํเนินงานอีกดว้ย 
  สําหรับการกาํกบัดูแลงานดา้นอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล คณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการไดเ้พิ่มจาํนวนการประชุมขั้นตํ่าให้สูงกว่ามาตรฐานท่ี IOD กาํหนด เพื่อให้สามารถดูแลและติดตามการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง ทั้งยงักาํหนดหวัขอ้และแนวทางการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ IOD อีกดว้ย 

นายอธิคมฯ ช้ีแจงว่า ในการบริหารเงินสดคงเหลือ บริษทัฯ มีนโยบายลงทุนในตราสารท่ีออกโดยรัฐบาลท่ีมี
ความเส่ียงตํ่า การลงทุนในตราสารหุน้กูท่ี้มีความน่าเช่ือถือ และการฝากกบัธนาคารท่ีมีความน่าเช่ือถือเท่านั้น ทั้งน้ี 
สดัส่วนการลงทุนแต่ละประเภทนั้นข้ึนอยูก่บัปริมาณกระแสเงินสด ความตอ้งการใชเ้งินสดของบริษทัฯ ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว และอตัราผลตอบแทนของการลงทุนของตลาดเงิน ณ ขณะนั้น ซ่ึงในปี 2560 บริษทัฯ ไดรั้บอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณร้อยละ 1.58 

นางสาวภทัรลดาฯ ช้ีแจงว่า ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีท่ีปรับเพิ่มข้ึนในปี 2560 เน่ืองจาก บริษทัฯ มีการบนัทึกการ
ดอ้ยค่าสินทรัพยข์องเรือขนส่งนํ้ ามนั 1 ลาํ คิดเป็นจาํนวนเงิน 529 ลา้นบาท เน่ืองจากเรือลาํดงักล่าวเป็นเรือท่ีมีอายุ
การใชง้านมานาน ซ่ึงการดอ้ยค่าน้ีถือเป็นค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี 
 

 Mr. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถอืหุ้น แสดงความคิดเห็นดงัน้ี  
1) ขอแสดงความยินดีท่ีได้จดัตั้งบริษทั ไทยออยล์ ศูนยบ์ริหารเงิน จาํกดั เพื่อประกอบธุรกิจ

สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Head Quarter : IHQ) และศูนยบ์ริหารเงิน  (Treasury Center : TC) 
สาํหรับบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์ 

2) ขอช่ืนชมท่ีบริษทัฯ มีการจดัการท่ีดีและมีพื้นฐานทางดา้นการเงิน ท่ีแขง็แกร่ง เช่น บริษทัฯ ได้
ประกาศการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม ซ่ึงในการกระทาํเช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นบริษทัฯ ท่ีมีความโปร่งใส
สูง อีกทั้งอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (Returns on Equity : ROE) และผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Returns on 
Assets : ROA) กอ็ยูใ่นเกณฑท่ี์ดี จึงขอใหบ้ริษทัฯ รักษาอตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีดีเช่นน้ีต่อไป 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่ีช่ืนชมและเช่ือมัน่ในการปฏิบติังานของบริษทัฯ  
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 นางวภิาณ ีสุวนิช - ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัน้ี 
1) บริษทัฯ มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เหลืออยู่

เป็นจาํนวนเท่าใด และโครงการลงทุนของบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ 
BOI หรือไม่ 

2) โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : ECC) 
จะส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ หรือไม่ อยา่งไร 

3) อา้งถึงรายงานประจาํปี 2560 หนา้ 189 เหตุใดเงินปันผลรับจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ 
จึงปรับลดจาก 247 ลา้นบาทในปี 2559 ลงเหลือเพียง 157 ลา้นบาท  

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายอธิคมฯ ช้ีแจงดงัน้ี 
1) ปัจจุบนั สิทธิประโยชนท์างภาษีของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษทัฯ ได้

ส้ินสุดลงหมดแลว้ ปกติ ธุรกิจโรงกลัน่จะไม่เขา้ข่ายไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ยกเวน้ การนาํเขา้เคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีศุลกากร ในอดีตโครงการหรือกิจการท่ีบริษทัฯ จะ
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะเป็นโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การลดการใช้พลงังาน การลดมลพิษทาง
ส่ิงแวดลอ้ม หรือ กิจการขนส่งทางทะเล เป็นตน้ สาํหรับสิทธิประโยชน์ สาํหรับโครงการของโรงกลัน่ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี
โครงการ EEC ภาครัฐยงัไม่มีมาตรการการสรุปสิทธิประโยชน์ท่ีแน่นอน ในส่วนของโครงการลงทุนของบริษทัฯ ท่ีอยู่
ในระหว่างการดาํเนินการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการของโรงกลัน่ จึงไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

2) โครงการ EEC ประกอบดว้ยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท ซ่ึงกลุ่มอุตสาหกรรม
บางประเภทมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่มไทยออยล ์เช่น ศูนยร์วมการเดินทางทางอากาศ (Avaiation Hub) ท่ี
สนามบินอู่ตะเภาจะส่งเสริมให้มีการใชน้ํ้ ามนัอากาศยานมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการวางแผนการผลิต
นํ้ ามนัให้ตรงกบัความตอ้งการทางตลาด การส่งเสริมธุรกิจยานยนต ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการผลิตผลิตภณัฑ์
พิเศษ (Specialty) ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมยางรถยนต ์ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารทาํละลายในกระบวนการผลิต 
เป็นตน้  

3) เงินปันผลรับจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ท่ีปรับลดลงเป็นเงินปันผลรับจากบริษทั ท่อส่ง
ปิโตรเลียมไทย จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นเพียงร้อยละ 9 จึงมีการบนัทึกแยกออกเป็นรายการเฉพาะให้ผูถ้ือหุน้
รับทราบ สาํหรับบริษทัอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนท่ีสูง เงินปันผลรับรวมจะบนัทึกอยูใ่นงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทัฯ โดยไม่แยกออกเป็นรายบริษทั ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั มีการจ่ายเงิน
ปันผลจํานวน 27.70 บาทต่อหุ้น ส่วนในปี 2560 มีการจ่ายเงินปันผลจํานวน 17.69 บาทต่อหุ้น แม้จะมีผล
ประกอบการท่ีดี เน่ืองจากมีการพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เช่น แนวทางการลงทุนของบริษทั กระแสเงิน
สด เป็นตน้ 
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 นายสุริยพงศ์ วฒันาศักดิ์ - ผู้ถอืหุ้น กล่าวช่ืนชมและสอบถามดงัน้ี 
1) ช่ืนชมการดาํเนินการประชุมของประธานกรรมการ รวมถึงวีดิทศันส์รุปผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ท่ีมีความชดัเจน 
2) จากรายงานประจาํปี 2560 หนา้ 61 กล่าวถึง Climate Strategy ของบริษทัฯ จึงตอ้งการทราบ

ว่า บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปีประมาณเท่าใด 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายอธิคมฯ กล่าวขอบคุณท่ีช่ืนชมการปฏิบติังานของบริษทัฯ และช้ีแจงว่า บริษทัฯ ไดร้ายงานสถิติการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก อตัราการใชพ้ลงังาน และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไวใ้นรายงานความยัง่ยนื ประจาํปี 2560 
โดยในหนา้ 58 ไดร้ายงานการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความยัง่ยืนและส่ิงแวดลอ้ม และหนา้ 72 เป็น
การรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถิติดา้นความยัง่ยนืต่างๆ 
 

 นายฤทธิชัย หยบิเจริญพร - ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัน้ี  
1) ในปี 2560 บริษทัฯ มีผลกาํไรสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ เนื่องจากอุตสาหกรรมโรงกลัน่มี

สภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวย เช่น อุปทานท่ีปรับเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ย ขณะท่ีอุปสงคเ์ร่ิมปรับเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
สาํหรับปี 2561 อุตสาหกรรมโรงกลัน่และปิโตรเคมีจะมีแนวโนม้เป็นเช่นไร  

2) ปัจจุบนั บริษทัฯ รับรู้ผลกาํไรจากธุรกิจในกลุ่มที่มีเสถียรภาพทางรายได ้เช่น ธุรกิจไฟฟ้า 
เป็นตน้ บริษทัฯ มีการแผนการลงทุนหรือมีแนวทางในการกาํหนดสัดส่วนทางธุรกิจในอนาคตเพื่อเสริมรายได้
ให้แก่บริษทัฯ อยา่งไร 

3) บริษทัฯ มีโอกาสท่ีจะเพิ่มสัดส่วนการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเขต
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง (CLMV) มากนอ้ยเพียงใด ส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ (Margin) ใน
ประเทศอ่ืนๆ เมื่อเทียบกบักลุ่มประเทศ CLMV แตกต่างกนัหรือไม่ และจะมีโรงกลัน่จากประเทศอ่ืนๆ เขา้มา
จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อแข่งขนักบับริษทัฯ หรือไม่  

4) เหตุใดบริษทัฯ จึงตดัสินใจดาํเนินโครงการขยายสถานีจ่ายนํ้ามนัทางรถ 
5) การประกาศบงัคบัใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษทางเรือของ

องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) จะส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ 
อย่างไร  

 

ประธานฯ  ช้ีแจงว่า ความสาํเร็จของบริษทัฯ ในปี 2560 มีปัจจยัสนบัสนุนหลายดา้น ซ่ึงความสามารถในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน (Performace Improvement) ของบริษทัฯ ถือเป็นปัจจยัหน่ึง ส่วนการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มนั้นถือเป็นหน่ึงในเป้าหมายการดาํเนินงานของบริษทัฯ สะทอ้นไดจ้ากการไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิก 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเน่ืองหลายปี สําหรับประเด็นคาํถามอ่ืนๆ นั้น ขอมอบหมายให้นาย
อธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 
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นายอธิคมฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมดงัน้ี 

1) คาดการณ์ว่า ในปี 2561 อุปสงคน์ํ้ ามนัโลกยงัคงอยูใ่นภาวะตึงตวั เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกและ
ของประเทศยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีอุปทานปรับเพิ่มข้ึนไม่มากนกั ดงันั้น ธุรกิจการกลัน่มีแนวโนม้จะทรง
ตวัอยูใ่นระดบัท่ีดี สาํหรับธุรกิจปิโตรเคมี อุปสงคย์งัคงเติบโตอยูใ่นระดบัสูงใกลเ้คียงกบัปริมาณอุปทานท่ีปรับเพิ่ม
สูงข้ึน โดยเฉพาะอุปทานจากประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศเวียดนาม ส่งผลใหแ้นวโนม้ตลาดสารพาราไซลีน
ยงัคงทรงตวัอยูใ่นระดบัท่ีดี ขณะท่ีสารเบนซีนอาจประสบภาวะลน้ตลาด เน่ืองจากอุปสงคเ์ติบโตนอ้ยกว่าปริมาณ
อุปทานท่ีปรับเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลใหร้าคาปรับลดลง บริษทัฯ มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อยา่งใกลชิ้ดและมีความ
พร้อมท่ีจะปรับแผนการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัภาวะตลาด ซ่ึงบริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในการดาํเนินธุรกิจการกลัน่
ควบคู่กับธุรกิจปิโตรเคมี จึงสามารถปรับเปล่ียนสัดส่วนการผลิตนํ้ ามันเบนซินและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้
สอดคลอ้งกบัภาวะตลาดได ้

2) ปัจจุบนั บริษทัฯ รับรู้ผลกาํไรมาจากธุรกิจการกลั่นประมาณร้อยละ 70 และธุรกิจอ่ืนๆ 
ประมาณร้อยละ 30 โดยบริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนผลกาํไรจากธุรกิจอ่ืนๆ ให้อยู่ในระดบัร้อยละ 40 
อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจการกลัน่ยงัคงเป็นธุรกิจหลกัท่ีสร้างรายไดข้องบริษทัฯ ซ่ึงหากมีการลงทุนเพื่อขยายกาํลงัการ
ผลิตจะตอ้งพิจารณาถึงความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัอตัรากาํลงัการผลิต หรือ Economy of Scale ดว้ย ซ่ึงจะ
ส่งผลใหส้ดัส่วนผลกาํไรจากธุรกิจการกลัน่ปรับเพ่ิมสูงข้ึน อยา่งไรก็ตามหากไม่มีการลงทุนเพื่อขยายกาํลงัการผลิต
บริษทัฯ กจ็ะไม่มีปริมาณวตัถุดิบท่ีเพียงพอใหแ้ก่ธุรกิจเก่ียวเน่ือง  

3) บริษทัฯ ตดัสินใจดาํเนินโครงการขยายสถานีจ่ายนํ้ ามนัทางรถ เน่ืองจากจะช่วยสนบัสนุนให้
บริษทัฯ สามารถจดัจาํหน่ายนํ้ามนับริเวณภาคอีสานตอนใต ้ซ่ึงในพ้ืนท่ีดงักล่าวไม่มีระบบท่อขนส่งนํ้ามนั และเป็น
เส้นทางส่งออกไปจาํหน่ายยงัประเทศกมัพูชา ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม ส่งผลให้บริษทัฯ มีโอกาสท่ีจะ
เพิ่มสัดส่วนการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มประเทศอาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง สาํหรับส่วนต่างระหว่าง
ราคาผลิตภัณฑ์และวตัถุดิบ (Margin) ในกลุ่มประเทศดังกล่าว นั้นเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด
เช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ โดยบริษทัฯ มีคู่แข่งท่ีสําคญั คือ โรงกลัน่แห่งใหม่ในประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตาม 
ประเทศเวียดนามยงัคงมีความตอ้งการใช้พลงังานในระดบัสูง โดยเป็นประเทศนาํเขา้นํ้ ามนัสุทธิ ขณะเดียวกนั
บริษทัฯ ยงัคงมีความไดเ้ปรียบในดา้นความสามารถในการแข่งขนัจากตน้ทุนท่ีอยู่ในระดบัตํ่าและมีการขนส่งท่ี
สะดวกรวดเร็ว  

4) องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ไดมี้
ประกาศบงัคบัใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษทางเรือ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่ปี 2563 
โดยกาํหนดให้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงเติมเรือขนส่งตอ้งมีกาํมะถนัไม่เกินร้อยละ 0.5 หรือหากเรือจะใช้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง
ท่ีปริมาณกาํมะถนัเกินกว่าท่ีกาํหนด เจา้ของเรือจะตอ้งลงทุนเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งหน่วย Scrubber เพื่อกาํจดัสาร
กาํมะถนัซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงการกาํจดัสารกาํมะถนัท่ีดกัจบัไวด้ว้ย มีขอ้มูลเพ่ิมเติมว่า บริษทัประกนัภยัการเดินเรือ
จะไม่รับทาํประกนัภยั หากเรือดงักล่าวใช้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงที่ปริมาณกาํมะถนัเกินกว่าที่กาํหนด จึงเป็นการ
บงัคบัใช้จากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งโดยออ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ อยู่ในระหว่างการดาํเนินการประเมินอุปสงคที์่จะ
เกิดข้ึนและความรวดเร็วในการเปล่ียนแปลงนํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามประกาศของ IMO นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอยู่
ในระหว่างการศึกษาและดาํเนินโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project) เพื่อปรับเปล่ียนนํ้ ามนัเตาท่ีมี
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อยู่ประมาณร้อยละ 9 ให้เป็นนํ้ามนัดีเซล เพ่ือรองรับความตอ้งการใช้นํ้ ามนัตามมาตรฐาน IMO ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 
 นายสมชาย เจนสถริพนัธ์ุ - ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัน้ี  

1) บริษทัฯ มีการคาดการณ์ว่า บริษทัฯ จะมีผลกาํไร / ขาดทุนจากสต๊อกนํ้ ามนัในปี 2561 เท่าไร  
และเม่ือเทียบกบัปี 2560 จะเป็นอยา่งไร 

2) ตามท่ีมีข่าวว่า รัฐบาลจะปรับเปล่ียนเกณฑใ์นการคาํนวณค่าการกลัน่ เป็นขอ้เทจ็จริงหรือไม่ 
และจะส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งไรบา้ง 

3) การท่ีผูบ้ริโภคมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปใช้รถไฟฟ้า (Electrical Vehical) จะส่งผล
กระทบต่อบริษทัฯ อยา่งไร และบริษทัฯ มีการวางแผนเพ่ือเตรียมการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งไรบา้ง 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายอธิคมฯ ช้ีแจงดงัน้ี 
1) เน่ืองจากปัจจุบนัเพ่ิงเขา้สู่เดือนเมษายน 2561 การประเมินผลกาํไร / ขาดทุนจากสต๊อกนํ้ ามนั

ในปี 2561 จึงคาดการณ์ไดค่้อนขา้งยาก แต่โดยหลกัการ บริษทัฯ จะนาํราคานํ้ ามนัเฉล่ีย ณ เดือนธนัวาคม ปี 2560 ท่ี
ราคา 61 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็นฐานในการคาํนวณผลกาํไร / ขาดทุนจากสตอ๊กนํ้ามนัในปี 2561 ดงันั้น หาก 
ณ เดือนเมษายน 2561 ราคานํ้ ามนัเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล บริษทัฯ จะมีผลกาํไรจากสตอ๊ก
นํ้ามนัประมาณ 4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทั้งน้ี กลุ่มโรงกลัน่ไดมี้การคาดการณ์ราคานํ้ ามนัเฉล่ียของปี 2561 ไวท่ี้
ประมาณ 60 - 65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล  

2) กลุ่มโรงกลัน่มีการดาํเนินการตามนโยบายลอยตวัราคานํ้ ามนัและการเปิดเสรีในการสร้างโรง
กลัน่ตั้งแต่ปี 2534 ดงันั้น ธุรกิจการกลัน่จึงเป็นไปตามกลไกในตลาดการคา้เสรี สาํหรับโครงสร้างราคานํ้ ามนัของ
ภาครัฐตามท่ีเป็นข่าวนั้นเป็นโครงสร้างราคาอา้งอิงของภาครัฐในการควบคุมดูแลภาษี กองทุนนํ้ ามนั และค่า
การตลาด ซ่ึงการควบคุมของภาครัฐดงักล่าวส่งผลต่อธุรกิจการกลัน่อย่างจาํกดั เน่ืองจากราคาขายผลิตภณัฑห์นา้
โรงกลัน่เป็นไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานตามกลไกตลาด ณ ขณะนั้น การเปล่ียนแปลงโครงสร้างราคานํ้ามนัดงักล่าว
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั  

 

 นายธวชัชัย ออศิริชัยเวทย์ - ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัน้ี  
1) ตามท่ีมีข่าวว่า มีการพบแหล่งนํ้ ามนัขนาด 40,000 ลา้นบาร์เรล บริษทัฯ มีการคาดการณ์ราคา

นํ้ามนัในอนาคตอยา่งไร 
2) บริษทัฯ มีการลงทุนในธุรกิจพลงังานสะอาด (Clean Energy) บ้างหรือไม่ หากมี คิดเป็น

สดัส่วนเท่าไร 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายอธิคมฯ ช้ีแจงวา่  
1) ระดบัราคานํ้ ามนัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนมาก เช่น การผลิตนํ้ ามนัจาก Shale Oil 

และ Shale Gas ความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัของผูบ้ริโภค เป็นตน้ การคาดการณ์ราคานํ้ ามนัในอนาคต จึงจาํเป็นตอ้งใช้
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การวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ อย่างรอบดา้น และเน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบตน้ทุนการผลิตนํ้ ามนัดิบจากแหล่งนํ้ ามนั
แห่งใหม่ท่ีผูถื้อหุน้อา้งถึง จึงไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าว 

2) บริษทัฯ มีการร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตเอทานอลจาํนวน 2 แห่งคิดเป็นกาํลงัการผลิตรวม 
400,000 - 500,000 ลิตรต่อวนั และมีการลงทุนในบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) หรือ GPSC
ซ่ึงมีการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลลใ์นต่างประเทศและการผลิตไฟฟ้าจากพลงันํ้ า โดยมีการถือ
หุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มประมาณร้อยละ 30  
 

 Mr. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถอืหุ้น เสนอแนะดงัน้ี 

 บริษทัฯ ควรจะมีการบริหารความเส่ียงในการซ้ือ - ขายนํ้ามนัท่ีระยะเวลา 3 เดือนเท่ากบัระยะเวลา
ท่ีบริษทัฯ จดัทาํสญัญาซ้ือนํ้ามนัดิบ - ผลิต - ขายนํ้ามนัสาํเร็จรูป รวมถึงหากมีการซ้ือนํ้ามนัดิบจากตลาดจร (Spot) ก็
ควรจะมีการขายผลิตภณัฑใ์นตลาดจรเช่นกนั เพื่อไม่ใหเ้กิดความเส่ียงจากช่วงเวลาท่ีซ้ือและจาํหน่าย 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่ีสาํหรับขอ้เสนอแนะ 

หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏ
ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในระเบียบ
วาระน้ี 

 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560 และอนุมัติงบการเงินสําหรับปี ส้ินสุด ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 1,434,312,688 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย 2,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
งดออกเสียง 3,600,102 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
บตัรเสีย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  

 
ระเบยีบวาระที ่2 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการ ปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายอธิคม เติบศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นายอธิคมฯ รายงานวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 115 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 43 กาํหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี และคณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัฯ มีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้นได ้และเม่ือได้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ใหร้ายงานผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
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โดยนายอธิคมฯ ไดร้ายงานว่า ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัรา
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลงัจากการหกัทุนสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีได้
กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามกฎหมาย ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสดของ
บริษทัฯ และแผนการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มในแต่ละปี รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควร 

ผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ 
24,856 ลา้นบาท  คิดเป็นกาํไรสุทธิ 12.18 บาทต่อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาปัจจยัสาํคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สถานะกระแสเงินสดและ
แผนการลงทุนของบริษทัฯ ตลอดจนประโยชน์ของผูถื้อหุน้ อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีกาํไรสะสมท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลได ้
ดงันั้น จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1)   อนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 5.25 บาท จาํนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 10,710 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือ
หกัเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท คิดเป็นจาํนวน
เงินประมาณ 3,060 ลา้นบาท ท่ีไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 แลว้ คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่าย
สาํหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลงัของปี 2560 อีกในอตัราหุ้นละ 3.75 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 7,650 ลา้นบาท 
โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายจากบญัชีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของกาํไร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยจ่าย
จากกาํไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30, 23และ 0 จาํนวน 0.94, 0.94 และ 1.87 บาทต่อหุน้ ตามลาํดบั  

 ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 

ขอ้ 2)   รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัเม่ือ
วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาทคิดเป็นเงินประมาณ 3,060 ลา้นบาท ท่ีไดจ่้ายให้กบัผูถื้อหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 22 กนัยายน 2560 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

 MR. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถอืหุ้น เสนอแนะดงัน้ี 
ปัจจุบนั ประเทศไทยเจรจาความตกลงอนุสญัญาภาษีซอ้นกบัประเทศต่างๆ แบบทวิภาคี (Double 

Taxation Avoidance Agreement - DTAA) กบัประเทศต่างๆ กว่า 35 ประเทศ ซ่ึงสัญญาดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
ผูถื้อหุ้นต่างประเทศท่ีสามารถนาํไปขอเครดิตภาษีได ้และขอเสนอให้บริษทัฯ กล่าวย ํ้าถึงประเด็นดงักล่าวในการ
Roadshow เพื่อเชิญชวนใหน้กัลงทุนต่างประเทศลงทุนในบริษทัฯ มากข้ึน 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้เสนอแนะ 
 

 นายวชิา โชคพงษ์พนัธ์ุ - ผู้ถอืหุ้น เสนอแนะดงัน้ี 
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   เสนอแนะให้บริษทัฯ ดาํเนินการปรับลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par value) ของบริษทัฯ และจ่ายเงิน
ปันผลในสัดส่วนท่ีสูงกว่าปัจจุบนั เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้น เน่ืองจากผูสู้งอายุในประเทศไทยมัน่ใจใน
คุณภาพการบริหารของบริษทัในกลุ่ม ปตท. จึงถือหุน้ของบริษทัในกลุ่ม ปตท. จาํนวนมาก  

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายอธิคมฯ ช้ีแจงดงัน้ี 
1) ปัจจุบนั ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ คือ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุน้ประมาณร้อยละ 

49.1 ท่ีเหลือคือ ผูถื้อหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ยนกัลงทุนสถาบนัและนกัลงทุนราย
ยอ่ย 

2) บริษทัฯ จะดาํเนินการออกและเสนอขายหุน้ใหม่ เม่ือมีความจาํเป็นจะตอ้งใชเ้งินจาํนวนมาก 
ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัไม่มีความจาํเป็นดงักล่าว เน่ืองจากปริมาณเงินสดของบริษทัฯ ยงัอยูใ่นระดบัสูง และบริษทัฯ 
ยงัไม่มีโครงการการลงทุนท่ีจาํเป็นจะตอ้งใชเ้งินจาํนวนมาก นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัคงมีกาํลงัในการกูย้ืมเงินใน
ระดบัสูง เน่ืองจากมีอตัราหน้ีสินต่อทุนในระดบัท่ีตํ่ามากเพียงร้อยละ 0.5 เท่า อย่างไรก็ตาม หากบริษทัฯ จาํเป็น
จะตอ้งใชเ้งินทุนจาํนวนมาก บริษทัฯ จะนาํขอ้เสนอแนะของท่านผูถื้อหุน้มาประกอบการพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

3) บริษทัฯ มีการพิจารณาปัจจยัหลายดา้นในการจ่ายเงินปันผล เช่น กระแสเงินสด ความจาํเป็น
ในการลงทุน อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Returns on Assets : ROA) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น 
(Returns on Equity : ROE) ในระดบัท่ีเหมาะสม เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลท่ี
เสนอเพื่อพิจารณาต่อท่ีประชุมในวนัน้ีมีความเหมาะสมกบัสภาพตลาดในปัจจุบนั และน่าจะเป็นท่ีพอใจของผูถื้อหุน้ 

หลงัจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่
ปรากฏผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอีกประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติใน
ระเบียบวาระน้ี 

 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2560 ตามที่เสนอ และรับทราบการจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,438,011,522 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 23,502 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
บตัรเสีย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  

 

ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้พลอากาศเอก สุทธิพงษ ์อินทรียงค ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
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พลอากาศเอก สุทธิพงษฯ์ รายงานวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 23 กาํหนดให้
กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืนตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2 / 3) ของจาํนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่าง
ละเอียดรอบคอบ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ไดแ้ก่ การเทียบเคียงกบัองคก์รท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึง
สภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจาํปี 2561 

1.  ค่าตอบแทนประจาํ ประกอบดว้ย  
1.1)  ค่าตอบแทนกรรมการ 

-  ประธานกรรมการ    เดือนละ 75,000 บาท  
-  รองประธานกรรมการ (หากมี) เดือนละ 67,500 บาท  
-  กรรมการ   เดือนละ 60,000 บาท  

1.2)  ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเร่ือง ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการ
เฉพาะเร่ืองอ่ืน (หากมี) 

-  ประธานกรรมการเฉพาะเร่ือง  เดือนละ 31,250 บาท  
-  กรรมการ   เดือนละ 25,000 บาท  

2.  เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 
-  ประธานกรรมการ     25,000 บาท / คร้ัง  
-  รองประธานกรรมการ (หากมี)  22,500 บาท / คร้ัง 
- กรรมการ     20,000 บาท / คร้ัง  

3.  เงินรางวลัพิเศษ (โบนัสประจาํปี) กาํหนดค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสสําหรับผลการ
ดาํเนินงาน ปี 2560 ใหก้รรมการบริษทัฯ ท่ีดาํรงตาํแหน่งในปี 2560 ซ่ึงรวมกรรมการท่ีครบวาระ หรือออกระหวา่งปี 
2560 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวท่ี้อตัรา
ร้อยละ 0.30 ของกาํไรสุทธิ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ลา้นบาท ตามท่ีกาํหนดไว ้โดยจดัสรรตามระยะเวลาการดาํรง
ตาํแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และใหป้ระธานกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่กรรมการ ร้อยละ 25 

4.  ค่าตอบแทนอ่ืนๆ -ไม่มี – 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
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 MR. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถอืหุ้น เสนอแนะดงัน้ี 
1) เสนอแนะให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติม หรือเปิดโอกาสให้ไดรั้บการฝึกอบรม

เพิ่มเติมสาํหรับกรรมการท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาเอก หรือกรรมการท่ีอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง
เตม็ท่ี 

2) เสนอแนะให้พิจารณาจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (โบนัสประจาํปี) ให้แก่กรรมการตามอตัราการ
เติบโตของกาํไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

3) เสนอแนะให้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การทาํประกนัความรับผิดชอบ
ของกรรมการ เป็นตน้  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้เสนอแนะ 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
แต่ไม่ปรากฏผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ
ในระเบียบวาระน้ี 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ 
ประจําปี 2561 ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,406,522,359 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.8065 
ไม่เห็นดว้ย 31,495,264 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.1901 
งดออกเสียง 49,302 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0034 
บตัรเสีย 300 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนาํเสนอ
รายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นางสาวจุฬารัตน์ฯ รายงานวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 120 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 38 (5) กาํหนดให้     
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยในการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้     

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแลว้ 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จาํกดั ซ่ึงเป็นสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนักบับริษทัยอ่ย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 โดยกาํหนดให้
ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามรายช่ือต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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1. คุณวินิจ ศิลามงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378 หรือ 
2. คุณเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068  หรือ  
3. คุณวยัวฒัน ์กอสมานชยักิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6333  

ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ และ / หรือ ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / 
บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจาํปี 2561 และรายไตรมาส ดงัน้ี 

-  ค่าสอบบญัชีประจาํปีและรายไตรมาส จาํนวน 2,540,000 บาท  
-  ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริงระหว่างปฏิบติังาน เรียกเก็บไดต้ามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของ

ค่าตอบแทน 
โดยอตัราค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นอตัราเดิมเช่นเดียวกบัปีก่อน 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

 นายวชิา โชคพงษ์พนัธ์ุ - ผู้ถอืหุ้น แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 

ขอแสดงความยินดีท่ีบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งพลตาํรวจเอก เอกฯ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประวติัการรับราชการท่ีดี
มาโดยตลอด มาเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการบริษทัฯ และขอใหท่้านปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ 

ประธานฯ  กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ 
 

 MR. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถอืหุ้น เสนอแนะดงัน้ี 

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีในปีน้ีเป็นอตัราเดียวกบัปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ในปีถดัไปขอให้
บริษทัฯ คาํนึงถึงอตัราเงินเฟ้อประกอบการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนการสอบบญัชี เพื่อให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จาํกัด (KPMG) สามารถปฏิบติังานอย่างต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัฯ อาจให้ KPMG 
ปฏิบติังานเพ่ิมข้ึนไดต้ามค่าตอบแทนการสอบบญัชีท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ในปัจจุบนัมีเคร่ืองมือและวิธีการต่างๆ ใน
การสอบบญัชีมากมาย ซ่ึงจะช่วยใหก้ารสอบบญัชี รวมถึงการเตรียมขอ้มูลต่างๆ มีความละเอียดครบถว้น และช่วย
ใหป้ระมาณการกาํไรมีความถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประธานฯ  กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้เสนอแนะ 

 หลงัจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่
ปรากฏผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
ระเบียบวาระน้ี 
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มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,429,909,831 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.4346 
ไม่เห็นดว้ย 8,130,792 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.5654 
งดออกเสียง 31,002 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
บตัรเสีย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  

 
ระเบยีบวาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจําปี 2561 และแทนกรรมการที่

ลาออก 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระน้ี ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรรมการท่ีครบวาระทุกท่านจะขอออก
จากท่ีประชุม ซ่ึงไดแ้ก่ ศาสตรจารยพ์ิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพนัธ์ คุณอธิคม เติบศิริ คุณจุฬารัตน์ สุธีธร คุณสุวิมล 
กฤตยาเกียรณ์ คุณสุชาลี สุมามาลย ์และจะกลบัเขา้ห้องประชุมอีกคร้ัง หลงัการประชุมระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ โดย
ประธานฯ ได้มอบหมายให้พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมและนาํเสนอรายละเอียดระเบียบวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

พลอากาศเอก สุทธิพงษฯ์ รายงานวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และมาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
17  และขอ้ 18 กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด และในการ
ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1 / 3) ของจาํนวน
กรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกได ้    

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 น้ี  มีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงัน้ี 
(1) ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. ทศพร ศิริสมัพนัธ์  
(2) คุณอธิคม เติบศิริ 
(3) คุณจุฬารัตน ์สุธีธร 
(4) คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 
(5) คุณสุชาลี สุมามาลย ์
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลผูมี้

คุณสมบติัเหมาะสมและตรงตามท่ีกฎหมายกาํหนดเพื่อเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการบริษทัฯ ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อ
หุน้เสนอรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุเขา้มายงับริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดําเนินการสรรหาผู ้ทรงคุณวุฒิตาม
กระบวนการสรรหาอยา่งครบถว้น และไดน้าํเสนอรายช่ือบุคคลท่ีผา่นการพิจารณาแลว้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
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 (1) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ ประจาํปี 2561 
(1.1) ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. ทศพร ศิริสมัพนัธ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหน่ึง 
(1.2) คุณอธิคม เติบศิริ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหน่ึง 
(1.3) คุณจุฬารัตน ์สุธีธร ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหน่ึง 
(1.4) รองศาสตราจารย ์ดร. พสุ เดชะรินทร์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน 
  คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 
(1.5) คุณสุชาลี สุมามาลย ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหน่ึง 

 (2) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

แต่งตั้งคุณอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย ์เป็นกรรมการแทน คุณสรัญ รังคสิริ ท่ีลาออก โดยใหมี้ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง
เท่ากบัวาระท่ียงัเหลืออยู่ของคุณสรัญ รังคสิริ ซ่ึงจะครบวาระในปี 2562 เน่ืองจากคุณอรรถพลฯ ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัอ่ืน ซ่ึงอาจพิจารณาไดว้่า เขา้ข่ายเป็นกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและแข่งขนักบักิจการของ
บริษทัฯ อยูด่ว้ย โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 (6) หวัขอ้ การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
ของเอกสารเชิญประชุม ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 
86 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 28 กาํหนดใหแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

ซ่ึงประวติัโดยสังเขปของทั้ง 6 ท่าน ปรากฏตามส่ิงส่งมาดว้ย 4 ในเอกสารเชิญประชุม หนา้ 12 - 
26 ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้      

จากนั้น พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

 นางกสิณา ศรีสอ้าน - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดงัน้ี 
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ในเอกสารเชิญประชุม หนา้ 28 ขอ้ 10 ระบุว่า กรรมการ

อิสระของบริษทัฯ ตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งเกิน 6 ปี ต่อเน่ืองกนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง แต่ในระเบียบวาระน้ีมี
กรรมการอิสระ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระมา 2 วาระ ไดแ้ก่ ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพนัธ์ และนางสาว
จุฬารัตน ์สุธีธร ซ่ึงไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2555 และ 20 กนัยายน 2556 ตามลาํดบั 
และการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีไดรั้บการเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหน่ึง ซ่ึงหาก
ไดรั้บการเลือกตั้งในคร้ังน้ีจะทาํให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 6 ปี จึงขอให้ช้ีแจงรายละเอียดประเด็น
ดงักล่าวเพิ่มเติม 

พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ ช้ีแจงว่า ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. ทศพร และคุณจุฬารัตนฯ์ จะครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์กรรมการอิสระของบริษทัฯ ในเดือนสิงหาคม 2561 และเดือนกันยายน 2562 
ตามลาํดบั โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้วา่ กรรมการทั้ง 2 ท่านไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ีดว้ยความรู้
ความสามารถจนเป็นท่ียอมรับ และเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ ดงันั้น จึงเสนอใหด้าํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง 
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 MR. BASANT KUMAR DUGAR - ผู้ถอืหุ้น เสนอแนะดงัน้ี 
เสนอแนะให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เขา้รับการอบรมท่ีจัดโดย

สถาบันการจัดการนานาชา ติ  ( International Institution for Management Development : IMD) ณ  ประ เทศ
สวิตเซอร์แลนด ์ 

ประธานฯ  กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้เสนอแนะ 

 หลังจากนั้นพลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็น
เพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอีก พลอากาศเอก สุทธิพงษฯ์ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ

อนุมัตแิต่งตั้งบุคคลผู้มีรายช่ือดงัต่อไปนีเ้ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

(1) ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพนัธ์ เป็นกรรมการ (อสิระ) โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 1,390,285,378 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.6797 
ไม่เห็นดว้ย 47,747,244 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.3203 
งดออกเสียง 39,802 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
บตัรเสีย 1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  

  
 

(2) นายอธิคม เตบิศิริ เป็นกรรมการ ต่ออกีวาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นดว้ย 1,429,263,902 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.3898 
ไม่เห็นดว้ย 8,774,720 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.6102 
งดออกเสียง 33,802 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
บตัรเสีย 1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  

 
 

(3) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เป็นกรรมการ (อสิระ) ต่ออกีวาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 1,386,290,816 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.4016 
ไม่เห็นดว้ย 51,746,606 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.5984 
งดออกเสียง 35,002 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
บตัรเสีย 1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
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(4) รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ เป็นกรรมการ (อสิระ) โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 1,436,407,122 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.8868 
ไม่เห็นดว้ย 1,628,100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.1132 
งดออกเสียง 37,202 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
บตัรเสีย 1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
     

(5) นายสุชาล ีสุมามาลย์ เป็นกรรมการ ต่ออกีวาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  

เห็นดว้ย 1,389,128,746 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.5989 
ไม่เห็นดว้ย 48,909,576 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.4011 
งดออกเสียง 34,102 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
บตัรเสีย 1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  

 

(6) นายอรรถพล ฤกษ์พบูิลย์ เป็นกรรมการ แทน นายสรัญ รังคสิริ ทีล่าออก โดยมีระยะเวลาการ  
ดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัวาระทีย่งัเหลอือยู่ของนายสรัญ รังคสิริ ซ่ึงจะครบวาระในปี 2562 โดยมี
คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 1,386,737,708 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.4335 
ไม่เห็นดว้ย 51,287,014 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.5665 
งดออกเสียง 47,702 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
บตัรเสีย 1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
 

ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาแก้ไข / เพิม่เตมิข้อบงัคบับริษทัฯ 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายอธิคม เติบศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นายอธิคมฯ รายงานวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลง
แกไ้ขพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 100 เก่ียวกบัการลดสดัส่วน
การถือครองหุ้นของผูถื้อหุ้นซ่ึงสามารถรวมตวักันเพื่อขอให้มีการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นได้ และขยาย
ระยะเวลาในการท่ีบริษทัฯ จะตอ้งจดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นออกไปจากเดิม 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือจากผูถื้อหุ้น เป็น 45 วนั ดงันั้น ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 33 ซ่ึงอา้งอิงกฎหมายดงักล่าว จึงควรไดรั้บการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมใหส้อดคลอ้งกนั ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
มาตรา 31 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37 (2) (ง) กาํหนดใหก้ารแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ ขอ้บงัคบั
ของบริษทัตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3 / 4) ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 33 โดยให้ยกเลิกขอ้ความเดิมและให้ใช้ขอ้ความใหม่ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
รวมทั้งแก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงถอ้ยคาํใด ๆ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยอ์าจมีขอ้คิดเห็นและ/หรือขอให้แก้ไข
เพิ่มเติม  
 โดยมีขอ้ความใหม่ระบุไวด้งัน้ี 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน 
นับแต่วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษทั                               

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้น
ท่ีจาํหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าช่ือกันทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใด
กไ็ด้  แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้น
ท้ังหลายซ่ึงเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในส่ีสิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือ
หุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาํเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด
จาํนวนผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไว้ในข้อบังคับนี ้ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังน้ันให้แก่บริษทั 

จากนั้น ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่
ไม่ปรากฏผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
ระเบียบวาระน้ี 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติแก้ไข / เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ 
ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,437,971,123 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9921 
ไม่เห็นดว้ย 3,400 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
งดออกเสียง 108,502 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0075 
บตัรเสีย 3,300 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
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ระเบยีบวาระที ่7 เร่ืองอืน่ๆ   

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ 
ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 29 กนัยายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 แต่เม่ือครบ
กาํหนดเวลาแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ือง หรือระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทัฯ แต่อยา่งใด 

ประธานฯ แจง้หลกัเกณฑก์ารเสนอระเบียบวาระการประชุม นอกเหนือจากวาระที่กาํหนดใน
หนงัสือเชิญประชุมว่า หากมีผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉนัทะประสงคที์่จะเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระท่ี
กาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
มาตรา 105 วรรค 2 กาํหนดไวว้่า เม่ือท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนด
ไวใ้นหนงัสือนดัประชุมแลว้ ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้
ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้ 

 ดงันั้น หากมีผูถ้ือหุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะเสนอเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจาก
วาระการประชุมจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดหรือไม่นอ้ยกว่า 
680,009,291 หุ้น จากจาํนวนหุ้นทั้งหมด 2,040,027,873 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ท่ีประชุมพิจารณาได ้ 

 หลงัจากประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมแลว้ และไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ 
สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี  

 

 นายอดเิรก พพิฒัน์ปัทมา - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามวา่ 
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ในเอกสารเชิญประชุม หนา้ 28 ขอ้ 10 ระบุว่า กรรมการ

อิสระของบริษทัฯ ตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งเกิน 6 ปี ต่อเน่ืองกนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ซ่ึงในระเบียบวาระท่ี 5 
ท่านผูถื้อหุ้นไดส้อบถามในประเด็นดงักล่าวและไดรั้บคาํช้ีแจงเบ้ืองตน้แลว้ แต่ตามประวติัของคุณจุฬารัตน์ฯ ท่ี
ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม หนา้ 19 พบว่า ท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2556 ถึง  
ปัจจุบนั เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี หากรวมวาระท่ีไดแ้ต่งตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี จะรวมเป็น 8 ปี
กวา่ ซ่ึงจะขดัแยง้กบันิยามกรรมการอิสระขา้งตน้ บริษทัฯ มีแนวทางการดาํเนินการในกรณีดงักล่าวอยา่งไร 

 

 นางกรีตกิา แพงลาด - ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามวา่ 
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ในเอกสารเชิญประชุม หนา้ 28 ขอ้ 10 นอกเหนือจากคุณ

จุฬารัตน์ฯ แลว้ ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. ทศพรฯ เป็นกรรมการท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระจาํนวน 
6 ปีเช่นเดียวกนั 

ประธานฯ  มอบหมายใหพ้ลอากาศเอก สุทธิพงษฯ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และนายวิโรจนฯ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นกาํกบักิจการองคก์ร เป็นผูต้อบคาํถาม 

พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ฯ ช้ีแจงว่า แมศ้าสตราจารยพ์ิเศษ ดร. ทศพร และคุณจุฬารัตน์ฯ จะครบวาระการดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์กรรมการอิสระของบริษทัฯ ในเดือนสิงหาคม 2561 และเดือนกนัยายน 
2562 ตามลาํดบั แต่คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ว่า คุณสมบติัของกรรมการทั้ง 2 ท่านตามท่ีปรากฏใน
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เอกสารเชิญประชุมมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ จึงได้เสนอช่ือให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการทั้ ง 2 ท่านให้ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระต่อเน่ืองจนครบ 6 ปี เพื่อให้เกิด
ประโยชนสู์งสุด 

นายวโิรจน์ฯ  ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ตามขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทัฯ กาํหนดไวว้่า กรรมการ
อิสระตอ้งดาํรงตาํแหน่งกรรมการไม่เกิน 6 ปี ซ่ึงเม่ือครบกาํหนดแลว้ ก็จะเปล่ียนสถานภาพเป็นกรรมการไม่อิสระ 
ซ่ึงในกรณีของ ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพนัธ์ และนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร จะครบวาระการดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอิสระในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 และ 19 กนัยายน 2562 ตามลาํดบั หลงัจากนั้น กรรมการทั้ง 2 
ท่านก็จะดาํรงแหน่งกรรมการไม่อิสระ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ว่า หากกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็น
กรรมการไม่อิสระ จาํนวนกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษทัฯ ก็ยงัเกินกว่าหน่ึงในสามตามท่ีกฎหมายกาํหนด จึง
ไม่เป็นประเดน็ต่อคุณสมบติัของกรรมการโดยรวมของบริษทัฯ 
  

 นายดเิรก คุณวุฒวิานิช - ผู้ถอืหุ้น สอบถามและเสนอแนะดงัน้ี 
บริษัทฯ มีความรู้หรือเทคโนโลยีท่ีนํายางพารามาใช้ในการผลิตยางมะตอยหรือไม่ หาก

ดาํเนินการได ้จะเป็นผลดีแก่เกษตรกรผูผ้ลิตยางพาราและยงัเป็นการสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่บริษทัฯ อีกทางหน่ึงดว้ย 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายอธิคมฯ ขอรับขอ้เสนอไวพ้ิจารณา อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ จาํเป็นจะตอ้งศึกษาเทคโนโลยีท่ีจะใชใ้นการ
ดาํเนินการ พร้อมทั้งศึกษาคุณภาพของยางมะตอย ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงคมนาคม 

 

 นายวชิา โชคพงษ์พนัธ์ุ - ผู้ถอืหุ้น เสนอแนะดงัน้ี 
เสนอแนะให้กลุ่ม ปตท. จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในช่วงเช้า เน่ืองจากผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่เป็น

ผูสู้งอาย ุซ่ึงต่ืนเชา้ 

ประธานฯ  กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้เสนอแนะ 
 

 นายก้อนทอง นนทรีย์วรีะชัย - ผู้ถอืหุ้น เสนอแนะดงัน้ี 
เสนอแนะให้บริษทัฯ รับใบสมคัรเขา้ร่วมเยี่ยมชมกิจการภายในงานประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

เพิ่มเติม นอกจากการจดัส่งไปรษณีย ์

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายอธิคมฯ ขอรับขอ้เสนอไวพ้ิจารณาดาํเนินการในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไป อยา่งไรกต็าม เหตุท่ีบริษทัฯ 
ไม่มีการตั้งกล่องรับใบสมคัรเยี่ยมชมกิจการในการประชุมผูถื้อหุ้นนั้น เน่ืองจากมีความกงัวลว่า ใบสมคัรดงักล่าว
อาจจะสูญหายได ้แต่หากนาํส่งทางไปรษณีย ์บริษทัฯ จะสามารถตรวจสอบและติดตามเอกสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 นายแพทย์สุวทิย์ แสงอลงัการ - ผู้ถอืหุ้น สอบถามและเสนอแนะวา่ 

บริษทัฯ มีการสนบัสนุนกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) อย่างไรบา้ง เน่ืองจาก
กิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น ยกเวน้ การประเมิน AGM Checklists เน่ืองจาก TIA มีนโยบายไม่
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เปิดเผยผลประเมินรายบริษทัแก่นกัลงทุน นกัลงทุนจึงไม่ไดป้ระโยชน์จากการประเมินดงักล่าว บริษทัฯ จึงควร
ผลกัดนัให ้TIA เปิดเผยรายช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บผลการประเมินท่ีดีใหน้กัลงทุนรับทราบ 

 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายอธิคมฯ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ เป็นสมาชิกของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย แต่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของ TIA 
อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ จะพยายามจะแจง้ความประสงคข์องผูถื้อหุน้ใหท้าง TIA รับทราบต่อไป 

 

 นายอดเิรก พพิฒัน์ปัฐมา - ผู้ถอืหุ้น แสดงความเห็นวา่ 
ในฐานะอาสาพิทกัษสิ์ทธิ ขอช้ีแจงเพ่ิมเติมถึงบทบาทของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) ว่า 

ในตลาดทุนมีหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองธรรมาภิบาลทั้งส้ิน 2 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ฝ่ายส่งเสริมบรรษทัภิบาลของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดย 
IOD จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการของแต่ละบริษทั ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุ้น 
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลท่ีโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และมีการประกาศผลใหผู้ถื้อหุน้รับทราบเพ่ือใชป้ระกอบในการพิจารณาลงทุน ซ่ึงใน 5 ดา้นดงักล่าว 
TIA ไดรั้บมอบหมายใหด้าํเนินการประเมิน 2 ดา้น เพื่อยกระดบัธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย ไดแ้ก่ การปฏิบติัต่อ
ผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียม และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีโปร่งใส เพื่อส่งให้ IOD ซ่ึงผลการประเมินดงักล่าวจะเปิดเผยไวใ้น
เวบ็ไซตข์อง TIA และผูถื้อหุน้ท่ีสนใจสามารถเขา้ไปตรวจสอบขอ้มูลได ้

ประธานฯ  กล่าวขอบคุณสาํหรับขอ้มูล และช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ บริษทัฯ เคารพและปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล
อยา่งเคร่งครัด และสนบัสนุนการทาํหนา้ท่ีของ TIA ตามแนวทางดงักล่าว  
 

 นายชาตรี เจริญเนือง - ผู้ถอืหุ้น ช่ืนชม สอบถามและเสนอแนะวา่ 
1) ช่ืนชมบริษทัฯ ท่ีมีการจดัช่องลงทะเบียนสําหรับผูสู้งอายุตามท่ีไดมี้การแจง้ความประสงค์

ก่อนหนา้น้ี และเสนอแนะให้มีการเพิ่มจาํนวนช่องลงทะเบียนสําหรับผูสู้งอายุในปีถดัไป เพื่ออาํนวยความ
สะดวกให้แก่ผูถื้อหุน้สูงอายท่ีุมีจาํนวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

2) สอบถามว่า บริษทัฯ มีกาํไรสะสมท่ีตอ้งเสียภาษีในต่างๆ จาํนวนเท่าใด และมีสิทธิประโยชน์
ทางภาษีของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเท่าใด พร้อมทั้งเสนอแนะใหบ้ริษทัฯ 
นาํกาํไรสะสมท่ีตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 มาจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น เพื่อท่ีผูถื้อหุ้นรายย่อยจะนาํไปขอคืน
เครดิตภาษีไดม้ากข้ึน 

3) สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีต่อผูถื้อหุ้น 1 ราย คิดเป็น
ค่าใชจ่้ายประมาณเท่าใด 

4) เสนอแนะว่า ไม่ควรจาํกดัอายุของผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเขา้เยี่ยมชมกิจการของบริษทัฯ หรือ
อาจจะเพ่ิมจาํนวนรอบใหผู้ถื้อหุน้ในการเยีย่มชมกิจการ 

5) เสนอแนะใหบ้ริษทัฯ แจกถุงผา้สาํหรับใส่เอกสารแทนถุงพลาสติก 
6) เสนอแนะว่า หากจบการประชุมและยงัคงมีอาหารสาํหรับแจกผูถื้อหุ้นเหลืออยู ่ควรจะนาํมา

แจกใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมจนส้ินสุดการประชุม 
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ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายอธิคมฯ กล่าวขอบคุณและช้ีแจงดงัน้ี 
1) กล่าวขอบคุณสําหรับการช่ืนชมและขอรับขอ้เสนอแนะในการเพ่ิมจาํนวนช่องลงทะเบียน

สาํหรับผูสู้งอายไุปพิจารณาดาํเนินการต่อไป อยา่งไรกต็าม จากการสงัเกตการลงทะเบียนในช่วงเชา้ ซ่ึงมีผูถื้อหุน้มา
ลงทะเบียนจาํนวนมากพบวา่ ช่องสาํหรับผูสู้งอายไุม่หนาแน่นมากนกั 

2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีกาํไรสะสมท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ประมาณ 4,000 
ลา้นบาท กาํไรสะสมท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ประมาณ 35,000 ลา้นบาท กาํไรสะสมท่ีไม่เสียภาษี ประมาณ 
35,000 ลา้นบาท รวมเป็นกาํไรสะสมทั้งส้ินประมาณ 75,000 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ในอนาคต กาํไรสะสมส่วน
ใหญ่จะเป็นกาํไรสะสมท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงเป็นอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปกติในปัจจุบนั 

3) ขอรับขอ้เสนอแนะเร่ืองอายุและจาํนวนของผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเขา้เยี่ยมชมกิจการของ
บริษทัฯ ไวพ้ิจารณา อย่างไรก็ตาม การเยี่ยมชมกิจการของบริษทัฯ มีขอ้จาํกัดในเร่ืองความปลอดภยัท่ีจะตอ้ง
คาํนึงถึงดว้ย  

 

 นางนงลกัษณ์ ธรรมอารี - ผู้ถอืหุ้น เสนอแนะดงัน้ี 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ควรมีจํานวนไม่เกิน  10 - 12 คน  และควรท่ีจะเป็นผู ้ท่ี มีความรู้

ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อสนบัสนุนในการบริหารจดัการบริษทัฯ ใหมี้ความกา้วหนา้ 

ประธานฯ  กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้เสนอแนะ 
  

 นายธนประเสริฐ ไพโรจน์พชร - ผู้ถอืหุ้น เสนอแนะดงัน้ี 
การเยี่ยมชมกิจการขอให้บริษทัฯ นํารูปแบบการเยี่ยมชมกิจการของธนาคารกรุงไทย จาํกัด 

(มหาชน) เป็นแบบอย่าง โดยธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) มีการจดัให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีแจง้ความประสงค์
สามารถเขา้เยี่ยมชมกิจการได ้โดยจดัเยี่ยมชมกิจการ 5 - 6 รอบต่อปีดว้ยรถบสัคร้ังละ 5 - 6 คนั จึงเสนอแนะให้
บริษทัฯ เพิ่มรอบการเยีย่มชมกิจการ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านไดมี้โอกาสเยีย่มชมกิจการเช่นเดียวกบัธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) หากไม่สามารถดาํเนินการได ้ขอใหช้ี้แจงถึงขอ้จาํกดัใหท้ราบ 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายอธิคมฯ กล่าวขอบคุณและช้ีแจงว่า  ขอรับขอ้เสนอแนะเร่ืองการเพ่ิมจาํนวนรอบในการเยีย่มชมกิจการไว้
พิจารณา อย่างไรก็ตาม การเยี่ยมชมกิจการของบริษทัฯ มีขอ้จาํกดัในเร่ืองความปลอดภยั รวมถึงกิจกรรมการปิด
ซ่อมบาํรุงประจาํปีของโรงกลัน่ท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงดว้ย  
 

 นายววิฒัน์ คูสกลุ - ผู้ถอืหุ้น สอบถามและเสนอแนะดงัน้ี 
1) ตามท่ีบริษทัฯ ไดช้ี้แจงว่า บริษทัฯ มีกาํไรสะสมท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ประมาณ 4,000 

ลา้นบาท สะทอ้นใหเ้ห็นว่า กาํไรดงักล่าวมีการรับรู้มาตั้งแต่ 3 - 4 ปี ก่อนหนา้ท่ีจะมีการเปล่ียนอตัราภาษี เหตุใดจึง
ไม่นาํมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ณ ขณะนั้น หรือเป็นเพราะบริษทัฯ จะเก็บไวเ้พื่อรักษาระดบัการจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นรายใหม่ นอกจากนั้น ควรมีการจดัสรรให้ชดัเจนว่า กาํไรสะสมส่วนใดจะนาํไปใช้ในการ
ลงทุน และส่วนใดจะนาํมาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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